



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โทร. ๑๑๐๘

ที่ ยธ ๑๒๐๑/ว ๙๙๕ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ

เรียน รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ผอ. สำนัก/ ศูนย์ /กอง และ หน. หน่วยงานขึ้นตรง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ นั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. จึงขอส่งประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับการชำนาญการ ลงวันที่  
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำหรับหน่วยงานที่มีข้าราชการในสังกัดซึ่งมีรายชื่อตามประกาศ  
ดังกล่าว ขอให้แจ้งให้ข้าราชการดังกล่าวทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพงษ์ศักดิ์ เพชรประดับ)

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

รทท. ผอ. สลธ.



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และสังกัดที่ครองอยู่ ตามบัญชีรายชื่อสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ ระดับชำนาญการพิเศษ

บัดนี้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งเลขที่ และ สังกัดที่ครองอยู่ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวนิชานันท์ รอดถาวร ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๕ สังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

- ผลงานเรื่องที่ ๑ การบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ผลงานเรื่องที่ ๒ แนวคิดการจัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- เรื่อง การจัดเก็บฐานข้อมูลเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตทางคอมพิวเตอร์โดยเชื่อมโยงกับระบบแผนที่

ในการนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินจัดทำรายละเอียดเอกสารผลงานประกอบการประเมินฯ จำนวน ๕ เล่ม (ฉบับจริง ๑ เล่ม และสำเนา ๔ เล่ม) และต้องเป็นผลงานที่ได้นำเสนอเค้าโครงเรื่องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไว้แล้ว ตามจำนวนและเงื่อนไขซึ่งประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ กำหนด โดยส่งผลงานให้กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากละเลยเพิกเฉยและหรือไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ถือว่าผู้รับการคัดเลือกสมัครใจยินยอมไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเค้าโครงเรื่องของผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) ได้ทาง [www.pacc.go.th](http://www.pacc.go.th) หัวข้อข่าวรับสมัคร/รับโอน หรือขอดูรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ และหากพบว่าข้อทักท้วงมีมูล จะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการตามความเห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายประยงค์ ปรียาจิตต์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานเลขาธิการ

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๑๐๘

โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๑๓๒

ตอนที่ ๒ สรุปเค้าโครงเรื่องที่เสนอให้ประเมิน

ผลงานชิ้นที่ ๑

ชื่อผลงาน การบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระยะเวลาที่ดำเนินการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๗

สรุปผลการปฏิบัติงาน กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับและเป็นระบบ มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการสัมปทาน ฯลฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคงของชาติ

การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้ลดลงและหมดไปจากประเทศไทยนั้นไม่สามารถทำได้โดยใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามเพียงอย่างเดียว ต้องดำเนินการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด้วยการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและตื่นตัวต่อการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย

ดังนั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงจัดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้แก่ทุกภาคส่วน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบของการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐด้วยการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสำนักงาน ป.ป.ท.

๒. การดำเนินโครงการ

สถานที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

รูปแบบการจัด เป็นการจัดอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) โดยมีผู้เข้าอภิปรายจำนวน ๓ - ๖ คน ซึ่งคณะผู้อภิปรายจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่นำมาอภิปรายในการสัมมนา (กรณีตัวอย่างและแนวทางการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน)

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ , เขต ๒ และเขต ๔ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๐๐ คน

ตอนที่ ๒ สรุปเค้าโครงเรื่องที่เสนอให้ประเมิน

๓. สรุปเนื้อหาการจัดโครงการ

พิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต ๕  
กล่าวเปิดงาน โดย นายชนะ แฝงพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

บรรยายภาคเช้า บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต”  
โดย นายชนะ แฝงพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

บรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต” โดย นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท. เขต ๕

บรรยายภาคบ่าย บรรยาย เรื่อง “สถานการณ์การทุจริตในสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบ”

บรรยาย เรื่อง “ความเป็นมา บทบาท อำนาจหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ทั้ง  
ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” โดยนายกฤษณ์ กระแสเวส , นายสัญญาชาติ  
อุปนันชัย , นายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา

บรรยาย เรื่อง “กรณีตัวอย่างและแนวทางการป้องกันการทุจริตของ  
หน่วยงานท่าน” โดย ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้แทนจาก สำนักงานตรวจ  
เงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ , ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ๕ , ผู้แทนจาก วิศวกรรมสถานแห่ง  
ประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ๑ (เชียงใหม่) , ผู้แทนจาก สำนักงาน ปปท. เขต ๕

ตอบข้อซักถาม , กล่าวสรุปโครงการ , พิธีปิด

๔. การใช้จ่ายงบประมาณ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ ๓๘๖,๔๕๐.-บาท และใช้งบประมาณจำนวน  
ทั้งสิ้น ๒๙๐,๘๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๕

๕. ผลการประเมินโครงการ

จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๖๗๘ คน ตอบแบบสอบถาม  
จำนวน ๔๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๐

๖. เครือข่าย ป.ป.ท.

มีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ป.ป.ท. จำนวน ๒๕๐ คน

๗. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ล่าช้า ทำให้ไม่ได้รับข่าวสารในการเข้าร่วมสัมมนา
- เอกสารที่แจกในระหว่างการเข้าร่วมสัมมนาไม่สมบูรณ์
- ระยะเวลาในการจัดสัมมนา ไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาในการสัมมนา
- ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดสัมมนาจนเสร็จสิ้นการสัมมนา

ข้อเสนอแนะ

- ได้รับความรู้ และประสบการณ์จริงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- วิทยากรมีความรู้ และให้ข้อมูลที่ชัดเจน

๘. ผู้ดำเนินโครงการ นางสาวนิชานันท์ รอดถาวร นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

ตอนที่ ๒ สรุปเค้าโครงเรื่องที่เสนอให้ประเมิน

## ผลงานชิ้นที่ ๒

ชื่อผลงาน แนวคิดการจัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ระยะเวลาที่ดำเนินการ ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ๒๕๕๗

### สรุปผลการปฏิบัติงาน

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ นวัตกรรม ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ โดยตัวชี้วัด มิติภายนอก ด้านประสิทธิผล ข้อ ๖ กำหนดให้ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ/ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชันของหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ และสภาพแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๕ (ข้อ ๒) ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยได้มีการจัดประชุมคณะทำงานที่แต่งตั้งตามคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะทำงานได้พิจารณา กลั่นกรอง และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งต้องคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน และครอบคลุมสมบูรณ์สามารถแก้ไขปัญหาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้อย่างแท้จริง

#### ๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ส่วนใหญ่เกิดมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองที่มีลักษณะผูกขาดอำนาจอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยที่มีทั้งทุนความรู้ อำนาจทางการเมือง อำนาจในการครอบงำข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบเล่นพรรคเล่นพวก เป็นผู้ชอบอยู่ใต้ความอุปถัมภ์ หวังพึ่งพาคนที่รวยกว่า หรือมีอำนาจมากกว่าที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่อง ๆ ให้กับตน ได้มากกว่าที่จะเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมืองและความเป็นธรรมในระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจหากรู้จักแบ่งให้ผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ด้วย มักจะถูกถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถดำเนินไปได้อย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๕ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๕ จึงได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถือเป็นภารกิจหลักตามตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านประสิทธิผล (ข้อ ๒) การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยกำหนดว่าต้องสอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตอนที่ ๒ สรุปเค้าโครงเรื่องที่เสนอให้ประเมิน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน นำไปเป็นข้อมูลการจัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตเชิงพื้นที่
- ๒.๒ เพื่อให้ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๕ มียุทธศาสตร์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท.
- ๒.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๕

๓. ขอบเขตการดำเนินงาน

๓.๑ การเตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตเชิงพื้นที่

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตเชิงพื้นที่
- รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๕
- เก็บรวบรวมสถิติจากเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๗

๓.๒ กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตเชิงพื้นที่

- การวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน และการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งปัจจัยภายในและภายนอกโดยใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ซึ่งช่วยให้มองเห็นหน่วยงานอย่างรอบด้านมากขึ้น โดยการวิเคราะห์ ดังนี้
  - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน (Internal Factor)
  - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน (External Factor)
- การกำหนดทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่
  - กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
  - กำหนดภารกิจหรือพันธกิจ (Mission)
  - กำหนดเป้าประสงค์ (Goals)
  - ค่านิยม (Values)
- การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) หมายถึงประเด็นหลักที่ต้องคำนึงต้องพัฒนา ต้องมุ่งประเด็นยุทธศาสตร์นี้ สามารถทำได้โดยการนำพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้น หน่วยงานต้องการดำเนินการประเด็นใดเป็นพิเศษ
- แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic maps) และตัวชี้วัด (Indicators) คือแผนภาพหรือแผนภูมิ สรุปยุทธศาสตร์ทั้งหมดโดยแสดงถึงยุทธศาสตร์หน่วยงานที่มีความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนของแต่ละยุทธศาสตร์ในเชิงเหตุและผล อันก่อให้เกิดหรือนำไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดด้วย

๓.๓ เสนอยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ชื่อผลงาน การจัดเก็บฐานข้อมูลเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตทางคอมพิวเตอร์โดยเชื่อมโยงกับระบบแผนที่  
สรุปข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

■ แนวความคิด

ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่จะนำมาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล จึงนับว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่ม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการประยุกต์นำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลขึ้น

งานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕ ได้จัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีผู้สมัครเข้ามาเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตจำนวนมาก และในการจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายเป็นเพียงการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร ยังไม่มีการรวบรวมและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์

■ วิธีการเพื่อพัฒนางาน

เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสามารถสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้ข้อมูลเครือข่ายต่อต้านการทุจริต จึงควรมีการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่การระบุข้อมูลตำแหน่งบ้านเลขที่ ขอบเขตพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างเหมาะสม สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ตลอดจนการนำข้อมูลที่ต้องการออกมาใช้ให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ซึ่งทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปได้สะดวก ทั้งนี้โปรแกรมแต่ละโปรแกรมจะต้องสร้างวิธีควบคุมและจัดการกับข้อมูลขึ้นเอง ฐานข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงต้องคำนึงถึงการควบคุมและการจัดการความถูกต้องตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลด้วย